

จังหวัด Ben Tre ของเวียดนาม...ทำเลทองรองรับการลงทุน

ปัจจุบันแม้ว่าเวียดนามต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงอยู่เป็นระลอก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเสน่ห์ของเวียดนามในฐานะประเทศเป้าหมายเพื่อการลงทุนของนักลงทุนจากทั่วโลกจะลดน้อยลงแต่อย่างใด ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจเวียดนามที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด ส่งผลให้เวียดนามยังคงครองตำแหน่งแหล่งลงทุนเป้าหมายที่มีศักยภาพของนักลงทุนต่างชาติไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทั้งนี้ เวียดนามมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่หากเจาะลึกลงไปยังภาคใต้คงไม่พ้นต้องกล่าวถึงนครโฮจิมินห์ และจังหวัดโดยรอบ ซึ่งโอกาสในการลงทุนยังเปิดกว้าง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่สำคัญของเวียดนาม

ในบรรดาพื้นที่ที่มีศักยภาพบริเวณจังหวัดรอบนอกนครโฮจิมินห์ **จังหวัด Ben Tre** นับเป็นแหล่งลงทุนที่มีความโดดเด่นไม่แพ้พื้นที่อื่น โดยเฉพาะใน**อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้** เนื่องจากจังหวัด Ben Tre มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกผลไม้ และมีผลผลิตผลไม้มานานชนิดจำนวนมาก ที่สำคัญคือ มะพร้าว ซึ่งจังหวัด Ben Tre มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุดในเวียดนาม จนได้รับขนานนามว่า **"The Land of Coconut"** ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 36,000 เฮกตาร์ (ราว 225,000 ไร่) และมีปริมาณผลผลิตมะพร้าวกว่า 240 ล้านลูกต่อปี ส่งผลให้อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวในจังหวัด Ben Tre เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิต**ลูกอมมะพร้าว** ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดมาช้านาน ปัจจุบันจังหวัด Ben Tre มีบริษัทผลิตลูกอมมะพร้าวกว่า 150 แห่ง ปริมาณการผลิตรวมราว 15,000 ตันต่อปี ในจำนวนนี้จำหน่ายในประเทศราว 5,500 ตัน และส่งออก 9,500 ตัน สร้างรายได้ให้จังหวัดมากถึง 7.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกจากนี้ ด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัด Ben Tre ที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง และมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน ทำให้จังหวัด Ben Tre สามารถเพาะปลูกผลไม้ได้อีกหลายชนิดนอกเหนือจากมะพร้าว เช่น มะม่วง ส้ม มังคุด และส้มโอ โดยปัจจุบันจังหวัด Ben Tre มีปริมาณผลผลิตผลไม้รวมทั้งสิ้น 375,000 ตันต่อปี

ในแง่ของบรรยากาศการลงทุน จังหวัด Ben Tre มีปัจจัยหลายประการที่เอื้อต่อการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายท้องถิ่นที่เปิดรับการลงทุนหลายรูปแบบและเป็นมิตรกับนักลงทุนต่างชาติ ค่าจ้างแรงงานที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน อาทิ ค่าเช่าที่ดินอยู่ในระดับต่ำ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล และการดำเนินนโยบายราคาเดียว (One-Price Policy) เพื่อลดต้นทุนด้านการลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติ ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นของจังหวัด Ben Tre (Ben Tre Province's Investment Promotion Centre) ภายใต้นโยบาย **"One Door Policy"** ซึ่งทำให้การออกไปอนุญาตลงทุนมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในจังหวัด Ben Tre ควรเริ่มต้นลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมก่อน ทั้งนี้ จังหวัด Ben Tre มีนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม An Hiep นิคมอุตสาหกรรม Giao Long และนิคมอุตสาหกรรม

Binh Phu ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคครบครัน อีกทั้งยังให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเพิ่มเติมแก่นักลงทุนต่างชาติ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จังหวัด Ben Tre ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์และอาหารสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น

ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นในหลายด้านของจังหวัด Ben Tre ขณะนี้นักลงทุนไทยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะการแปรรูปสินค้าเกษตร จึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนไทยจะเข้าไปแสวงหาช่องทางดำเนินธุรกิจในจังหวัดดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตรที่ยังอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงด้านวัตถุดิบที่จะมีป้อนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ

สิงหาคม 2551